



ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว กส๕๗

ศาลากลางจังหวัดน่าน

ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๗๘๗ จำนวน ๑ ฉบับ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) จำนวน ๑๐ รุ่นๆ ละ ๕ วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละประมาณ ๒๐๐ คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทตามรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) มีความพร้อม สามารถจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับ จึงขอให้แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บททราบ หากประสงค์จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถส่งได้จำนวนแห่งละไม่น้อยกว่า ๒ คน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยเดช ฝ่ายนั้นชัย)

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๗๑-๖๓๘๓

D/aom/aomaem/หนังสือราชการ/หนังสือราชการปี ๒๕๖๑/เดือน ก.ย. ๖๑



ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๗๘๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดการฝึกอบรมฯ	จำนวน	๑	ชุด
	๒. ตารางการฝึกอบรม	จำนวน	๑	ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) จำนวน ๑๐ รุ่นๆ ละ ๕ วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละประมาณ ๒๐๐ คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บทตามรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) มีความพร้อม สามารถจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บังคับ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวข้างต้นดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมได้จำนวนแห่งละไม่น้อยกว่า ๒ คน ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด

๒. ให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมทุกรุ่นไปชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวนคนละ ๖,๙๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดและให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา สำหรับการโอนเงินให้ใช้แบบใบแจ้งการชำระ เงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อหลักสูตร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตามแบบใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๘๘๘๘ หรือทาง Email : prae_0812@hotmail.com

/๓. ให้น้ำ...